



PHÁT HÀNH NGAY THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Phòng Công Vụ Sở Cảnh Sát Quận Cam, 714-904-7042

Sở Cảnh Sát Quận Cam tổ chức chốt kiểm tra lái xe trong tình trạng không tỉnh táo (DUI) tại Aliso Viejo

Aliso Viejo, California (Ngày 13 tháng 11, 2024): Sở Cảnh sát Quận Cam sẽ thực hiện chốt kiểm tra Lái Xe Trong Tình Trạng Không Tỉnh Táo (DUI) và Giấy Phép Lái Xe vào Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11, từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng tại một địa điểm chưa được tiết lộ trong thành phố Aliso Viejo.

Các chốt kiểm tra lái xe trong tình trạng không tỉnh táo được đặt tại các địa điểm dựa trên thống kê va chạm và tần suất các vụ bắt giữ DUI. Các cảnh sát sẽ kiểm tra các dấu hiệu say rượu và/hoặc ảnh hưởng của ma túy, đồng thời kiểm tra giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện giao thông.

Sở Cảnh Sát nhắc nhở người lái xe rằng “DUI không chỉ là say rượu.” Nếu bạn dùng thuốc theo toa, đặc biệt là những loại thuốc có cảnh báo lái xe hoặc vận hành máy móc trên nhãn, bạn có thể bị suy giảm khả năng đủ để bị phạt DUI. Cần sa cũng có thể gây ảnh hưởng, đặc biệt là khi kết hợp với rượu hoặc các loại ma túy khác, và có thể dẫn đến bị phạt DUI.

Năm 2019, có 1.066 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến rượu trên các con đường ở California.

Sở Cảnh Sát đưa ra những lời khuyên sau đây để đảm bảo bạn có một buổi tối vui vẻ an toàn mà không phải lo về DUI:

- Luôn có một tài xế tỉnh táo – một người bạn không uống rượu, dịch vụ xe chung, taxi hoặc phương tiện công cộng – để về nhà.
- Bạn thấy ai đó rõ ràng không đủ tỉnh táo mà vẫn cố lái xe? Hãy giữ chìa khóa và giúp họ sắp xếp cách khác để về nhà an toàn.
- Báo cáo tài xế say rượu – Gọi 911.
- Tổ chức tiệc? Hãy cung cấp đồ uống không cồn. Theo dõi những ai đang uống đồ uống có cồn và cách họ về nhà.

Về nhà an toàn rất rẻ, nhưng bị phạt DUI thì không. Những người bị bắt vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo và bị buộc tội DUI có thể phải chịu mức phạt lên tới 13.500 đô la. Điều này bao gồm tiền phạt, lệ phí, lớp học DUI, đình chỉ giấy phép và các chi phí khác, chưa kể đến khả năng ngồi tù.

Kinh phí cho chốt kiểm tra này được cung cấp cho Sở Cảnh Sát bởi một khoản tài trợ từ Văn phòng An toàn Giao thông California, thông qua Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia.

###